

Date : April 13, 2012

Media Title : Ban Muang

Page : No.13



มัตคเหตุศกัเด็กไทย พาดะลยไททานิค

“ไททานิค” เรือสำราญในตำนานประวัติศาสตร์โลก เรือที่น้อยคนนักจะไม่รู้จัก ซึ่งนับแต่เด็กรุ่นหลังยัง ได้ยินถึงกิตติศัพท์ความยิ่งใหญ่ของเรือไททานิค เรือ ที่นับว่าเป็นสุดยอดเทคโนโลยีในสมัยนั้น รวมถึง โศกนาฏกรรมที่ไม่มีใครคาดคิด จวบจนวันนี้ครบรอบ 100 ปี ที่เรือไททานิคจมลงสู่มหาสมุทรแอตแลนติก เรื่องราวต่างๆ สิ่งของทุกชิ้น รวมถึงคำบอกเล่าของ บุคคลต่างๆ ที่อยู่ใน “เรือไททานิค” คือประวัติศาสตร์ ที่ทรงคุณค่าต่อการเรียนรู้และนำค้นหา มาวันนี้ สิ่งของที่ถูกขุดออกมาจากซากเรือไททานิคกว่าหลาย ร้อยชิ้น ถูกนำมาเล่าเป็นเรื่องราวผ่านสิ่งของที่นำ มาโชว์ บรรยากาศที่ถูกเนรมิตขึ้นทำให้เรารู้สึกถึง อารมณ์ร่วมเสมือนเป็นหนึ่งในผู้โดยสารของเรือไท ทานิค นำมาจัดแสดงให้ชาวไทยได้ชมความยิ่งใหญ่ ใน “100 ปี ไททานิค นิทรรศการแห่งประวัติศาสตร์ โลก” ณ เซ็นทรัลเวิลด์ ไลฟ์ ในวันที่ 9 มิถุนายน-2 กันยายนนี้ ซึ่งเยาวชนไทยไปควรพลาดกับ นิทรรศการระดับโลกนี้

หากเปรียบแล้ว เยาวชนกับการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ดีกัน ซึ่งนิทรรศการที่มีขนาดใหญ่ นี้ จำเป็นต้องทูลี่มีความรู้ประจำตามจุดต่างๆ ทาง บีอีซี-เทโร จึงได้จัดกิจกรรมเห็น ทา “จูเนียร์ ไกด์” หรือไกด์เยาวชน ที่พร้อมจะเป็นตัวแทนในการส่งต่อความรู้และ ความเข้าใจแก่เพื่อนๆ นักเรียน นักศึกษาในวัยเดียวกัน ในนิทรรศการ “100 ปี ไท ทานิค นิทรรศการแห่งประวัติศาสตร์โลก” โดยโครงการนี้ได้มีการคัดเลือกจากไป สสมัครและศิลปินแนะนำตัวเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งน้องๆ จากโรงเรียนหัว ประเทรวมถึงนิสิต นักศึกษา ให้ความสนใจส่งกันเข้ามาเป็นจำนวนมาก ทางคณะ กรรมการจึงได้มีการคัดเลือกเพื่อให้ได้ตัวแทนจาก 3 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น, ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา จำนวนระดับละ 10 คน รวมทั้งหมด 30 คน โดยหลังจากนี้ น้องๆ ทั้ง 30 คน จะต้องเข้าแคมป์เพื่อตัว เข้มฝึกอบรบความรู้ ความเข้าใจเรื่องราวของประวัติ และสิ่งต่างๆ ที่จะถูกนำมาโชว์ ในนิทรรศการ 100 ปี ไททานิค นิทรรศการแห่งประวัติศาสตร์โลก” รวมถึงการฝึก เทคนิคการพูดและบุคลิกภาพอีกด้วย

โดย 1 ใน 10 คนของระดับมัธยมศึกษาตอนต้น น้องจิน-สิรภาพ ธัญญู พิษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจิตรลดา ได้กล่าวถึงความรู้สึกที่ ได้เป็นหนึ่งในจูเนียร์ ไกด์ว่า “ผมรู้สึกดีใจมากๆ ครับ ที่ได้รับการคัดเลือก มาทำหน้าที่นี้ ครั้งแรกที่คุณครูประกาศที่โรงเรียน ผมตัดสินใจได้ในทันที ว่าต้องมาลองสมัครดู เพราะเป็นการได้ฝึกความมั่นใจและได้ใช้ภาษาด้วยนะ ครับ” เมื่อถามถึงเหตุผลที่สนใจใน “เรือไททานิค” น้องจินได้ให้เหตุผลว่า “ผม ได้ยินชื่อเรือไททานิคมาตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งผมได้ค้นคว้าหาข้อมูล ทางอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรือไททานิค ไปค้นเอาภาพยนตร์ไททานิคมา หนึ่งดู ซึ่งทุกเหตุการณ์มันมีความหมาย มีความรู้สึกซ่อนอยู่ในเรื่องเล่านี้ ยิ่งรู้ว่า นิทรรศการนี้จะนำสิ่งของที่ได้ไปขุดมาจากในเรือไททานิคมาจัดแสดง ผมยิ่ง ตื่นเต้นมากเลยครับ” หมู่มน้อยเล่าอย่างตื่นเต้น

ทางด้าน จูเนียร์ ไกด์ ระดับมัธยมศึกษาตอน ปลาย น้องพลอย-พรกมล ชื่นสงวน นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 สายศิลป์ภาษาญี่ปุ่น โรงเรียน เติริยมอุดมศึกษา ซึ่งมีติกรีนนักเรียนแลกเปลี่ยนไป ศึกษาต่างประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 1 ปี ได้กล่าวถึง เทคนิคก่อนจะมาร่วมคัดเลือกเป็น จูเนียร์ ไกด์ ใน วันนี้นั้นว่า “พลอยได้ค้นคว้าหาข้อมูลของเรือไททานิค

ในอินเทอร์เน็ต รวมถึงเว็บไซต์ของนิทรรศการไททา นิคที่ได้จัดมาแล้วในต่างประเทศค่ะ พลอยอ่านและ ทำความเข้าใจ นอกจากนี้ก็ได้ฝึกพูดแนะนำตัวเป็น ภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยค่ะ ยอมรับว่าตื่นเต้น แต่ ต้องควบคุมอารมณ์ความตื่นตัวไว้ เพราะเมื่อเรา เป็นไกด์นำเที่ยวนิทรรศการแล้ว ข้อแรกคือ เราต้องม ีความรู้และข้อมูลค่ะ” น้องพลอย กล่าวด้วยรอยยิ้ม

นอกจากนี้ ไกด์ ระดับอุดมศึกษา อย่าง น้องทอย-วงศ์ ปิยะ วงศ์สุนพรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ มหา วิทยาลัยอัสสัมชัญ ซึ่ง ได้รับการคัดเลือก เป็น 1 ใน 10 ของ จูเนียร์ ไกด์ ระดับ อุดมศึกษา ได้กล่าว ว่า “ทันทีที่ทราบข่าว จากทางมหาวิทยาลัย

ทอยก็ไม่รอช้าเลยคะ เพราะการได้เป็นส่วนหนึ่งของ นิทรรศการระดับโลก เป็นความภูมิใจและถือเป็น ประสบการณ์ที่ดีมากๆ เลยคะ อีกอย่างเป็นการฝึก ภาษาและทำให้เราได้รู้จักกับเพื่อนใหม่ๆ ด้วยคะ ซึ่ง คุณพ่อคุณแม่สนับสนุนเต็มที่เลยคะ เหมือนเป็นการ พัฒนาตัวเองให้กล้าแสดงออกด้วยคะ”

ส่วน อ.บรรพต ศิริชัย อาจารย์ประจำภาควิชา ภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนึ่งในคณะ กรรมการได้ให้ความคิดเห็นต่อโครงการจูเนียร์ ไกด์ ว่า “ขอชื่นชมโครงการนี้ที่ช่วยให้เด็กฯ ได้ฝึกการ พูดภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และความรู้กล้า แสดงออก นับว่าเป็นการมอบประสบการณ์ที่ดีให้ แก่น้องๆ เยาวชนครับ”

หลังจากนี้ น้องๆ ทั้ง 30 คน จะต้องเข้าแคมป์ เพื่อฝึกอบรบเป็นเวลา 3 วัน จากนั้นจะได้ปฏิบัติ หน้าที่ในฐานะ จูเนียร์ ไกด์ “100 ปี ไททานิค นิทรรศการแห่งประวัติศาสตร์โลก” ณ เซ็นทรัลเวิลด์ ไลฟ์ ในวันที่ 9 มิถุนายน-2 กันยายนนี้ จูเนียร์ ไกด์ ทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตรเป็นเกียรติประวัติหลัง จบงานอีกด้วย นอกจากนี้ความพิเศษของน้องๆ ทั้ง 3 ระดับ คือจะมีการเก็บคะแนนตั้งแต่เริ่มฝึกอบรบ จนถึงเสร็จสิ้นงาน ผู้ชนะ 3 คน จาก 3 ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย และ อุดมศึกษา จะได้รับทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท และโรงเรียนของผู้ชนะจะได้รับถ้วยรางวัลใน ฐานะมีเยาวชนที่มีคุณภาพ